



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับประจำวันที 14-17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 หน้า 35 มูลค่าข่าว 211,694.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ลดสปีดบนท้องถนน 4 ทีม นศ.ควัารางวัล จาก ‘ธนาตประกันภัย’

สธนาตประกันภัยประกาศผลรอบตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการ Drive DD United Season 3 ในหัวข้อ “คิดเพื่อจิตสำนึก สร้างสรรค์เพื่อรักษาชีวิต ให้ลดสปีดบนถนน” โดยทีม “No.one Studio” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ควัารางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์ (creativity) ทีม “555 555” จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ควัารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม “งานเฉพาะกิจ” จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ควัารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ส่วนทีม “ฮาโตรี โทเคโด” จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ควัารางวัลชนะเลิศประเภทคลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (popularity) “พีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าตามที่ธนาตประกันภัยจัดการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการ Drive DD United Season 3 หัวข้อ “คิดเพื่อจิตสำนึก สร้างสรรค์เพื่อรักษาชีวิต ให้ลดสปีดบนถนน”

โดยมีทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 19 ทีมจากนักศึกษาทั่วประเทศ ที่ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดกว่า 300 ผลงาน “โดยแต่ละทีมเมื่อได้รับทุนสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท เพื่อกลับไปพัฒนาผลงาน ต่างก็มุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์มาประชันกันอีกครั้ง ซึ่งในรอบตัดสินได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนด้านการสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอ และภาพยนตร์ระดับประเทศ เป็นคณะกรรมการหลายท่าน จนทำให้ผลการตัดสินปรากฏว่าทีม “No.one Studio” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ควัารางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์ (creativity) ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมรางวัลพิเศษคือ ธนาตประกันภัยจะส่งไปจัดงาน AD FEST 2018 เวทีโฆษณาที่เก๋ที่สุดแห่งเอเชีย-แปซิฟิก พร้อมส่งผลงานเข้าประกวดให้ในสาขา New Director Lotus หรือผู้กำกับหน้าใหม่ มูลค่ารางวัลรวมกว่า 100,000 บาท” “ส่วนทีม “555 555” จาก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คำ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับทุนการ
ศึกษา 30,000 บาท ทีม “งานเฉพาะ
กิจ” จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คำรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับ
ทุนการศึกษา 10,000 บาท ส่วนทีม
“ฮาโตริ โกเดโง” จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร คำรางวัลชนะเลิศประเภท
คลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดจาก
ผู้ชม (popularity) รับทุนการศึกษา
10,000 บาท”

“พีระพัฒน์” กล่าวด้วยว่า ธนชาติ
ประกันภัยภูมิใจที่มีส่วนกระตุ้นให้
เยาวชนตระหนักถึงอันตรายของ
การใช้ความเร็วในการขับขี่รถ หลัง
จากนี้จะสนับสนุนผลงานของผู้ชนะ
การแข่งขันด้วยการพัฒนาต่อยอด
คลิปวิดีโอให้ได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพ
เพื่อเผยแพร่บนช่องทางการสื่อสาร
ต่าง ๆ เพื่อให้คนจำนวนมากได้รับชม
เพราะเชื่อว่าหากทุกคนลดความเร็ว
ในการขับขี่ อุบัติเหตุจะลดลง และ
สังคมไทยจะน่าอยู่มากขึ้น

ซึ่งถือเป็นโครงการหนึ่งที่น่า
สนใจทีเดียว

รายชื่อผู้ชนะเลิศคลิปวิดีโอ

1.ทีม “No.one Studio”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

เจษฎา ธีธัญพานิช คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

2.ทีม “555 555” จากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

พันธกานต์ คักดา, จิรกร ปิฎกรัษต์
และภาณุรุจ บุญตานนท์ คณะวิทยาลัย
นวัตกรรมการสื่อสารสังคม

3.ทีม “งานเฉพาะกิจ” จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิตติยา กังวาลไกล, วีรยุทธ บุตรราช
และวิชยุตน์ แบบประเสริฐ คณะ
วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม

4.ทีม “ฮาโตริ โกเดโง” จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลิตานันท์ กิ่งไทรงาม, ภัคจิรา โฆษิต
มงคลชัย และวริศรา ภู่อำรงพันธ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร